



Thị trấn ng Ucraina Yulia Timosenko hỏ a, Chính phỏ sỏ bỏ t đỏ u thỏ c hiỏ n các cuỏ c cỏ i cách xã hỏ i ngay sau khi khỏ ng hoỏ ng kinh tỏ kỏ t thúc. Lỏ i tuyên bỏ này đỏ c cỏ quan báo chí cỏ a Thị trấn ng đắ ng tỏ i.

“Khỏ ng hoỏ ng sỏ kỏ t thúc sau 2-3 tháng nỏ a, và đỏ u đó có nghĩa rỏ ng, khi thỏ giỏ i quên đi thỏ nào là khỏ ng hoỏ ng, ngay trong năm 2010 chúng ta sỏ tiỏ n hành hàng loỏ t các cuỏ c cỏ i cách xã hỏ i”, - bà nói.

Theo lỏ i bà, mỏ t trong nhỏ ng cuỏ c cỏ i cách đó là ỏ n đỏ nh lỏ ng hỏ u trí ỏ mỏ c không thỏ p hỏ n 60% so vỏ i mỏ c lỏ ng trung bình.

“Đỏ u chỏ yỏ u là chúng ta cỏ n phỏ i hình thành tỏ ng lỏ p trung lỏ u”, - bà Timosenko nhỏ n mỏ nh và bỏ sung thêm, hiỏ n nay khoỏ ng 12 triỏ u ngỏ ỏ i tỏ i Ucraina có sỏ hỏ u các loỏ i cỏ phiỏ u tỏ thỏ i thỏ c hiỏ n tỏ hỏ u hóa, nhỏ ng hỏ không hỏ đỏ c nhỏ n bỏ t kỏ khoỏ n lỏ i tỏ c nào.

“Trong đỏ thỏ o ngân sách 2010, chúng tôi đã đỏ trừ dành 30% phỏ n lãi đỏ trỏ lỏ i tỏ c cho các loỏ i cỏ phiỏ u đó. Chúng tôi sỏ hỏ trỏ nhỏ ng loỏ i cỏ phiỏ u còn giá trỏ và đỏ m bỏ o viỏ c nhỏ n lỏ i suỏ t”, - Thị trấn ng khỏ ng đỏ nh.

Bà nhận mệnh, trong năm 2009, đi bộ phàn các nước châu Âu đã bước đi đáng kể các khoản chi xã hội do ảnh hưởng của khủng hoảng. Tại Ukraina không những không làm đi u đó, mà hơn nữa, mức độ khoản lương hưu, lương lao động và các khoản chi xã hội đi u đi c thanh toán đi y đi và đúng hơn.

Bà Timosenko mệnh lên nữa chỉ trích luật tăng các tiêu chuẩn xã hội, do Đảng Các vùng đi xu t, Quốc hội thông qua và Tổng thống ký, vì trên thực tế, luật này chỉ tăng lương hưu lên v n v n 0,60 grivna cho 6 triệu người, trong khi 5 triệu người khác lại bị giảm lương.

“Đó là một sự gi u c t đi v i mức độ, dùng cuộc sống và niềm hy vọng của người dân để khoa trương thành th cho mình bằng những lời hứa suông và lý đi m mệnh cách r m t”, - bà nhận mệnh.

Tr c đó, Thị trưởng Timosenko từng nh u lên tuyên bố, vì c đi a luật v tiêu chuẩn xã hội vào thực hi n sẽ kéo theo sự gi m sút đáng kể v m c lương hưu trí.

*Theo Korrespondent.*